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บันทึกรายงาบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 
ศมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ta/k)<rfc>b ประจำปี พ.ศ. ๒ *bb 

วับจันหร์ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ม̂าประชุม

ลำคับท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง สุายมีอช่ืฉ / หมายเหตุ
๑ บายสุรเด,ซ ทุ่มจันทร์ ประธานสภา อบต.ไพบุลย์ ไ'ะะ ^  ̂ '^ .
๒ นายสุนทร เช้ือขม รองประราบสภา อบต.ไพบูลย์

๓ บายไพวัลย์ อาจสมัย ส.ลบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑ ะ>
๔ บายโกวิน พิมพาวัฒน์ ส.อบต.ไพบุลย์ หมู่ท่ี ๓
๔ นาย,บุญลอด ทองทับ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๔

๖ บายเท่ียง ไพรบึง ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖
๗ นางจรรยา เพตะเข้ ส.อบต.ไพบุลย์ หมู่ท่ี ๗ >>=̂ๅ
๘ นายประสิทธ้ี ประจญ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๘
๙ นางสาวสุภาวดี บุญละมาตร์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๙
๑๐ นายสมจิต สอ้อนรัมย์ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๐ 7 L  c
๑® บายอธิวุฒิ เครือแก้ว ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๑
๑๒ นายนวน จันทำ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๒
๑๓ นายประพัฒน์ ลอยเล่ือน ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๓ IL L
๑๔ นายส้มฤทธ๋ึ โภคะชาติ ส.อบต.ไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑๔
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๑๖ นายทิพย์ศร บุเงิน เลขาบุการสภา 
อบต.ไพบูลย์
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ผ้ไม่มาประชุม

ลำคับท่ี ช่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายรอช่ือ หมายเหตุ
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เ̂ข้ารุ่วมประตุม

ลำดับท่ี ท่ีอ - สๆล ตำแหน่ง ลายมิอฺท่ีอ,. หมายเหตุ
๑ นายโกศล นามมงคล นายก อบต.,1พ\{ลย์ h /
๒ นายปราณี ลอยเล่ือน รองนายก อบต.ไพบูลย์
๓ นายสุนทร ระเมิด รองนายก อบต.ไพบูลย์ c h  ^
๔ นายสมัย วงค์พิลา เลขานุการนายก อบต.ไพบูลย์
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เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประรานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ประธานสภา - แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(£๖๗ ลงวันท่ี 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๒
นายทิพย์ศร 
เลขานุการสภา

ท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

- รับทราบ

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
- อ่านรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑A3๕๖๖ ประจำปี 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
- มีท่านใดจะแก้1ฃหรือไม่ ครับ 
-ไม่มี

- รับรอง

กระทู้ถาม
■ไม่มี

ระเบียบวาระท่ี ๔
ประธานสภา

นายไพวัลย์ 
ส.อบต.ม.®
ประธาน กก.แปรญัตติ

เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาห้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ขอนำเรียนให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 
มอบหมายเสร็จส้ินแล้ว โดยได้จัดส่งรายงานให้สมาชิกสภาฯ แล้วน้ัน จึงขอเชิญท่าน 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติๆ ได้แถลงรายงาบและความเห็นของคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภา 
ท้องถ่ิน เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

คร้ังท่ี ๑/๒๕!๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบ 
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ . ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีหน้าท่ีรับคำเสนอคำแปรญัตติและพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. -  ๑๗.๐๐ น. ถึงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา 
๐๘.๐๐ น.-๑๗.๐๐ น. ให้เปีนไปด้วยความเรียบร้อย ความทราบแล้ว น้ัน

ภายใบระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกำหนดไม่มีผู้ใดเสนอคำแปร 
ญัตติแก้1ฃเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
แต่อย่างใด

บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติได้ดำเนินการประชุมพิจารณาการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

/เม่ือวันศุกร์...
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ท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๕
ประธานสภา

นายทิพย์ศร 
เลขานุการสภา

ป ร ะ ธ า น ส ภ า

เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ไพบูลย์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับบีจจุบัน ข้อ ๕๐ ซ่ึงมติท่ีประขุม 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ยืนยันตามร่างเดิมและไม่มีการแกไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
โดยสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย 
จึงขอส่ง รายงานผลการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติ มาเพ่ือประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลไพบูลย์ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี

- รับทราบ 

เร่ืองท่ีเสนอใหม่
๕ .๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วา.ระ.ท่ี .๒ ขั้นแปรญัตติ

- ขอเชิญท่านทิพย์ศร บุเงิน เลขานุการสภาท้องถ่ิน ข้ีแจงข้อกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้ท่ีประขุมทราบ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาห้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ ความว่า ในการพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ี 
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าท่ีประขุมสภาห้องถ่ินลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมติน้ันอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร้องในสาระสำคัญ 
ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ส่งบีญหาน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ 
เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร้องก็ได้ โดยไมให้มีการแปรญัตติในเร่ืองใหม่ข้ึนอีก ในกรณีท่ี 
มีมติส่งบีญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา 
เฉพาะข้อน้ัน  ๆเป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออ่ืน  ๆต่อไป 
สภาท้องถ่ินอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว 
ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได้ย่ืนรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้น้ันตาม 
วรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งรายงานน้ันให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่า 
ย่ีสิบล่ีฃ่ัวโมงก่อนวันนัดประขุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

ในการประขุมต่อวาระท่ีสองให้ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับ 
ไว้เท่าน้ัน

- ขอนำเรียนท่านประธานเพื่อพิจารณาครับ

- ขอบคุณครับ

/ ใ น ว า ร ะ ท ี่ ๒ . . .
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ท่ีประชุม 

ประธานสภา

มติท่ีประชุม

ประธานสภา

ท่ีประชุม 
ประธานสภา

ประธานสภา

ท่ีประชุม 

ประธานสภา 

ประธานสภา

นายทิพย์ศร 
เลขานุการสภา

ป ร ะ ธ า น ส ภ า

- ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ ไม่มีการย่ืนคำแปรญัตติฯ เม่ือไม่มีการย่ืนคำเสนอ 
แปรญัตติ ก็จะไม่มีการทิจารณาในประเด็นคำเสนอแปรญัตติ เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติ 
เป็นอย่างอ่ืน มีท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ

-ไม่มี

- ถ้าไม่มี ลำดับต่อไป ผมขอมติท่ีประชุมว่าเห็นชอบยืนยันตามร่างเติม แห่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามท่ีคณะกรรมการ 
แปรญัตติฯ เสนอรายงานหรือไม่ เชิญครับ

- ผมขอมติท่ีประชุม ครับ
- องค์ประชุม ๑๕ คน
- เห็นชอบ ๑๔ เสียง
- ไม่เห็นขอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

- มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ 

-ไม่มี

- ขอบคุณครับ

- ถ้าไม่มี ผมขอพักการประชุมช่ัวคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน 
ประมาณ ๑ ช่ัวโมง เม่ือเวลา ๑๒.๐๐ น.

- รับทราบ

- บัดน้ี เวลา ๑๓.๐๐ น. ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบต่อไป ครับ

๕.® พิจารณาร่างข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ

- ขอเชิญท่านทิพย์ศร บุเงิน เลขานุการสภา อบต.ไพบูลย์ ข้ีแจงข้อกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ให้ท่ีประชุมทราบ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ ความว่า การพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติ 
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร

ในการพิจารณาวาระน้ีให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่

- ขอนำเรียนท่านประธานเพ่ือพิจารณาครับ
- ขอบคุณครับ
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๗ ในวาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาฯ จะได้ลงมติให้มี 
การอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร จึงขอเรียนถามท่ีประชุมว่าจะให้มีการอภิปรายก่อน 
การลงมติ หรือไม่ ครับ

/ ท ี่ป ' ร ะ 'ช ุม . . .
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ที่ประขุม 

ประธานสภา

มติท่ีประขุม

ประธานสภา

นายก อบต.

ระเบียบวาระท่ี ๖
ประธานสภา

นายเท่ียง 
ส.อบต.ม.๖

นายโกวิน 
ส.อบต.ม.๓

ประธานสภา 

นายก อบต.

-ไม่มี

- ถ้าไม่มี ลำดับต่อไป ผมขอมติที่ประขุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ เชิญครับ

- องค์ประขุม <5)๕ คน
- เห็นชอบ ๑๕ เสียง
- ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง
- ขอบคุณครับ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ให้ความเห็นชอบร่าง 
ข้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว 
ท่านคณะบริหารมีอะไรจะกล่าวกับสมาชิกหรือไม่ครับ เรียบเชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเภียรติทุกท่านครับ
คณะบริหารขอชอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ทุกท่านที่ให้ความ 
เห ็นชอบร่างข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
และจะได้เสนอนายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป ชอบคุณครับ

เร่ืองอ่ืนๆ
- ในวาระเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมฃอฃอบคุณคณะบริหาร พนักงาน ข้าราชการครู ครูผู้ดูแลเด็กและสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือช่วยจัดเตรียมงานประกวด 
หมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาค บ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ ให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดีครับ

- ผมขอติดตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ 
ดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้วครับ ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ดัน 
๖ ล้อ แบบบรรทุก'นา ดำเนินการไปถึงข้ันตอนใดแล้วครับ

- เชิญท่านนายก อบต. ขี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเรียบช้ีแจงกรณี โครงการชยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านไพบูลย์ หมู่ท่ี ๖ ครับ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอน้ําขุ่นได้แจ้งค่าใช้จ่ายมาแล้ว แต่เนื่องจากงบประมาณยังมี 
ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ ขอให้สมาชิกช่วยชี้แจงให้ประชาขนได้รับทราบและเข้าใจ 
ด้วยครับ หากงบประมาณมีเพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์จะเร่งดำเนินการ 
อุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ครับ

/ ก ร ณ ี. . .
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ประธานสภา

นายทิพย์ศร 
ปลัด อบต.

ประธานสภา

นายโกริน 
ส.อบต.ม.๓

- กรณีโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกนํ้า 
ตอนนี้อย ู่ในข ั้นตอนคณะกรรมการพ ิจารณาผลการประกวดราคา คณะบริหาร 
จะเร่งดำเนินการและคาดว่าจะดำเนินการก่อหนี้ผ ูกพ ันให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๖ ครับ

- เรียนเชิญท่านทิพย์ศร บุเงิน ปลัด อบต. ช้ีแจงเพ่ิมเติม เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตท่านนายก อบต. ชี้แจงเพิ่มเติมครับ เนื่องจากตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้ประมาณการ 
รายรับไว้ที่ ๔๙.๕ ล้านบาท ขณะนี้เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประมาณ ๔๑ ล้านบาท ซี่งยังขาดอยู่อีกประมาณ 
๘.๕ ล้านบาท จึงจะถึงที่ประมาณการรายรับไว้ ครับ

- กรณีโครงการอุดหนุนไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
จำนวน ๗ โครงการ ซ่ึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ ได้จัดทำหนังสือขอความ 
อนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานํ้ายืน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา 
‘นายืน ก็ได้แจ้งรายการประมาณการราคามาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมีโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร จากสวนนก -  ไปหนองเจิ๊ก (สะพานซึ่ง) ม. ๑๓ ประมาณราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากมีความจำเป็นจะดำเนินการคณะบริหารจะได้พิจารณาโอน 
งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการต่อไป ครับ

- กรณีการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกนํ้า ได้ต้ัง 
งบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันส้ินปีงบประมาณ 
จึงได้ขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น และได้มาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ในขั้นตอนการดำเนินการ ได้มีการวิจารณ์ร่างขอบเขต TOR และมีการยื่น 
อุทธรณ์ผลการประกวดราคาดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณายกเลิกประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ 
เพื่อรักษาประโยขน์ของราซการ และองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้ดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างข้ึนอีก ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ หากไม่ 
มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ก็สามารถเรียกผู้ขนะการประกวดราคามาทำสัญญา และส่งมอบรถ 
ภายใน ๖๐ วัน แต่ถ้าหากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ก็จะได้พิจารณาหรือส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาต่อไป ผมขอนำเรียนข้ีแจง 
เบ้ืองต้นเท่าน้ี ครับ

- ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ผมขอขอบคุณท่านนายก อบต.และปลัด อบต. ท่ีข้ึแจงให้ทราบ ขอบคุณครับ

/ น า ย ท ิพ ย ์ศ ร . . .
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นายทิพย์ศร 
ปลัด อบต.

ประธานสภา

นายประพัฒน์ 
ส.อบต.ม.๑๓

ประธานสภา

นายล้มฤทธ้ี 
ส.อบต.ม.๑๔

นายสุนทร 
รองประธานสภา

ประธานสภา 

นายก อบต.

นายปราณี 
รองนายก อบต.

ป ร ะ ธ า น ส ภ า

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ
ผมขออนุญาตข้ีแจงเพ่ิมเติม กรณี โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก บ้านโนนคำแก้ว หมู่ท่ี ๘ -  บ้านห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) งบประมาณ ๔.๔ ล้านบาท มีผู้ย่ืนเสนอราคา จำนวน ๙ ราย 
ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หากไม่มืผู้ใดยื่นอุทธรณ์ก็สามารถ 
เรียกผู้ชนะการเสนอราคามาทำสัญญาได้ ขอนำเรียนเบื้องต้นเท่านี้ ครับ

- ขอบคุณท่านปลัด อบต. ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองเจิ๊กไปหนองค่า ประขาขนสัญจรไป 
มาลำบากมากครับ และไม่แน่ไจว่าเป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลข้ีเหล็กหรือเขต 
ตำบลไพบูลย์ ฝากคณะบริหารไปสำรวจและพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

- ฝากคณะบริหารตรวจสอบแนวเขตและพื้นท ี่ร ับผิดชอบ และพิจารณา 
ตำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอแจ้งให้ทราบว่าการวางท่อระบายนี้า บ้านดอนโมกข์ หมู่ท่ี ๗ ยังดำเนินการไม่แล้ว 
เสร็จ ประซาซนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา อยากให้คณะบริหารเร่งรัดให้ 
ผู้รับจ้างช่วยเร่งตำเนินการให้ด้วยครับ

- ถนนสายบ้านดอนโมกข์ หมู่ท่ี ๗ -  อำเภอนี้าฃุ่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ระยะทาง 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ประซาซนสัญจรไปมาลำบากมากครับ ฝากคณะบริหารพิจารณา 
ซ่อมแซมให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอความอนุเคราะห์คณะบริหารพิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังวัดบ้าน 
แสนถาวร หมู่ท่ี ๕ ให้ด้วยครับ ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดครับ ฝากคณะ 
บริหารพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เชิญคณะบริหาร ขี้แจงกรณีดังกล่าวด้วยครับ เชิญครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กรณีวางท่อระบายนี้า บ้านดอนโมกข์ หมู่ท่ี ๗ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทางคณะ 
บริหารจะเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอเรียนขี้แจงให้สมาขิก อบต.หมู่ท่ี ๗ ทราบว่า เน่ืองจากช่วงนี้ฝนตกทำให้ผู้รับจ้างไม่ 
สามารถดำเนินการวางท่อระบายนี้าให้แล้วเสร็จได้ ฝากแจ้งให้พิ่น้องประซาขนได้ทราบ 
เข้าใจด้วยครับ ขอบคุณครับ

- ฝากท่านสมาขิก อบต. เรียนแจ้งพี่น้องประซาซนได้รับทราบและระมัดระวัง 
ในการสัญจรไปมาด้วยครับ

/ น า ย ว ุฒ ิไ ก ร . . .



นายวุฒิไกร 
ส.อบต.ม.๑๕

นายก อบต. 

ประธานสภา

นางจรรยา 
ส.อบต.ม.๗

นายก อบต.

ประธานสภา

นายวุฒิไกร 
ส.อบต.ม.๑๕

นายบุญลอด 
ส.อบต.ม.๔

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอเรียนสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน คสล.และโครงการ 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ท้ังตามข้อบัญญัติและเงินจ่ายขาดเงินสะสม ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คงเหลือ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จำนวน ๗ โครงการ ครับ

- ขอหารือคณะบริหารเกี่ยวกับโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ 
ประมาณราคาเกิน ๑๐๐,๐๐0 บาท จะมีวิธีแก้ไขปีญหาให้กับพื่น้องประซาซนได้ 
อย่างไรครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ดิฉันขอความอนุเคราะห์คณะบริหารช่วยซ่อมแซมถนนลูกรังทางไปทุ่งเสลา เป็นหลุม 
เป็นบ่อประขาซนสัญจรไปมาลำบาก อยากให้คณะบริหารดำเนินการซ่อมแซมให้เป็น 
การเร่งด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ลำหรับถนนลูกรังที่ขำรุดจะให้ช่างไปสำรวจและประมาณการราคา แต่เนื่องจาก 
งบประมาณมีไม่เพียงพอ ต้องรอเงินจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ คณะบริหารจะได้พิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ครับ

- ขอบคุณครับ
- บ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ท่ี ๒ ได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานโครงการก่อสร้าง 

ถนนดินเป็นถนนลูกรัง จำนวน ๑ โครงการ ท่ียังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ และหมู่บ้าน 
ใดมีโครงการท่ีตกหล่นหรือยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ ก็ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
ไว้ครับหากมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเม่ือใดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บ้านหนองดุมตะวันออก หมู่ที่ ๑๕ ก็มีประมาณ ๓ -  ๔ โครงการ และได้จัดเตรียม 
เอกสารหลักฐานไว้เรียบร้อย ครับ

- เรียนประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาขิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สำหรับบ้านหนองคุมหมู่ท่ี ๔ เหลืออีก๑โครงการท่ียังไม่มีโนแผนพัฒนาท้องถ่ินเข่นกันครับ

- มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ 

■ไม่มี

- ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและเข้าร่วมประชุม
- ผมขอปิดการประชุม ครับ

(นุ?(ย'ทิพย์ศร บุเงิน)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

/ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร . . .
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- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ได้ 
ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือซ่ือไว้เป็นสำคัญ

(ลงซิอ) ประธานกรรมการ
(นายไพวัลย์ อาจสมัย)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๑

(ลงซ่ือ)

เค์การบริหารส่วนตำบล

db กรรมการ
(นายโกวิน พิมพาวัฒน์)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ หมู่ท่ี ๓

(ลงซ่ือ) กรรมการและเลขานุการ
(นายเท่ียง ไพรบึง)

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบลย์ หม่ท่ี ๖

- ผ้ตรวจบันทึกการประชุมสภา

(ลงซ่ือ)
(นายสุรเดข, พุ่มจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไพบลย์


